

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๑๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี ๒๕๕๖
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข พบว่าโรคไข้เลือดออกได้มีการระบาดตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา และมีแนวโน้มการระบาดใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานให้มีการณรงค์กำจัดลูกน้ำ และการใช้ตะไคร้หอมทาป้องกันยุงกัด เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก จึงขอความร่วมมือจังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและพิจารณาดำเนินการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น ดังนี้

๑. จัดกิจกรรมการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนในการกำจัดลูกน้ำ ภายใต้งานแนวคิด “บ้านใคร บ้านคนนั้น เราต้องทำเอง”

๒. จัดให้มีการสำรวจลูกน้ำและกำจัดลูกน้ำในบ้านเรือนตนเอง รวมถึงในพื้นที่ที่มีประชากรมารวมตัวกันจำนวนมาก เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ตลาด โรงงานและสถานประกอบการ เป็นต้น ด้วยมาตรการ ๕ ป ๑ ข (ปิด เปลี่ยน ปลอ่ย ปรับปรุง ปฏิบัติ ขัดล้างไขยุง ทุกสัปดาห์)

๓. ผนึกกำลังชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ เช่น การทำ Big cleaning day การรณรงค์รวมพลังเร่งรัดกำจัดลูกน้ำ ๕ ป ๑ ข พร้อมกันทุกชุมชน ทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ ๓ รอบ คือ รอบที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๖ รอบที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และรอบที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๖

๔. ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานงานกับผู้ประกอบการโรงแรม/รีสอร์ท ในการดูแลสภาพแวดล้อมให้สะอาด ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ

๕. จัดเตรียมสำรองวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและทรัพยากรเพื่อรองรับการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นสามารถขอความร่วมมือกับหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขในระดับพื้นที่ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยชัย เดชอมรธัญ,
รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๓๒-๓

“ดำรงธรรมนำไทยใสสะอาด”